

**MGA KAHULUGAN NG LAHI/ETNIKO PARA SA 2024-25 FORM SA PAGPAPATALA ng  
PreK-Baitang 12**

Mangyaring gamitin ang mga paglalarawan sa ibaba upang tulungan ka sa pagkumpleto ng mga tanong 8 at 9 sa **2024-25 Form sa Pagpapatala ng PreK–Baitang 12.**

**Tanong 8:** Isang "oo" o "hindi" ang kailangang isagot.

**Hispanic o Latino/a/x:** Isang taong ang kultura o pinagmulan ay Cuban, Mexican, Puerto Rican, South o Central American, o ibang Spanish na kultura o pinagmulan. Ang Latinx ay alinman sa Latino at/o Latina na walang kinikilalang kasarian.

**Tanong 9:** Pumili ng isa o higit pang mga kategorya ng lahi mula sa mga sumusunod na opsyon~

**Mga Kahulugan ng Lahi:**

**Katutubong American Indian o Tubong Alaskan:** Isang tao na may pinagmulan sa alinman sa mga orihinal na tao ng North at South America (kabilang ang Central America), at na nagpapanatili ng pantribong pagkakaugnay o ugnayan sa komunidad. Upang ma-access ang Pamagat VI Ed 506 Form ng Sertipikasyon sa Pagiging Karapat-dapat ng Estudyanteng Indian (*Student Eligibility Certification Form*), [mag-click dito](#) (Punan at i-download ang form at ipadala sa Programa sa Edukasyon ng Indian (*Indian Education Program*) sa [cgreybull@sandi.net](mailto:cgreybull@sandi.net) o 2375 Congress Street, San Diego, CA 92110).

**Asian Indian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng India.

**Black o African American:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang grupong lahing itim ng Africa.

**Cambodian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang orihinal na mga tao ng Cambodia.

**Chinese:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng isa sa mga sumusunod na bansa: (Mainland) China, Taiwan, Hong Kong.

**Filipino:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Philippine Islands.

**Guamanian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Guam.

**Hawaiian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Hawaii.

**Hmong:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Laos at sila ay kultura at mula sa Hmong.

**Japanese:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Japan.

**Korean:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Korea.

**Laotian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng Laos.

**Ibang Asian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na tao ng isa sa mga sumusunod: Burma, Malaya, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Mien, Singapore, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, o alinmang iban bansa sa Asian na hindi nakalista.

**Other Pacific Islander:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang mga orihinal na mga tao ng Pacific Islands na hindi Hawaii, Guam, Samoa (American Samoa or Western Samoa) o Tahiti. Kabilang ang mga isla gaya ng Polynesia, Fiji Islands, Marshall Island, Melanesia, Palau, Tonga, Truk, o Yap.

**Samoaan:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang orihinal na mga tao ng Samoa (American Samoa o Western Samoa).

**Tahitian:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang orihinal na mga tao ng Tahiti.

**Vietnamese:** Isang taong may mga ninno ng alinamang orihinal na mga tao ng Vietnam.

**White:** Isang taong may mga ninuno ng alinmang orihinal na mga tao ng Europe, ang Middle East, o North Africa.